

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ชายสมองตายจากการทดลองยาในฝรั่งเศส เสียชีวิตแล้ว</p> <p>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรนส์ ในฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ชายที่สมองตายจากการทดลองยาและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยเขาเป็นอาสาสมัครคนหนึ่ง ที่เข้าร่วมการทดลองยาของบริษัทผลิตยาในโปรตุเกส นายกิลส์ เอดอง หัวหน้านักประสาทวิทยาประจำโรงพยาบาลเปิดเผยว่า มีความเสี่ยงที่อาสาสมัคร ๓ ใน ๖ คน ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อาจมีความพิการทางสมองถาวร และขณะนี้ไม่มียาสำหรับถอนพิษยาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีรายงานว่ายาที่ใช้ในการทดลองเป็นยาแก้ปวดที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบหลัก แต่กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานอัยการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว โดยการทดลองครั้งนี้ดำเนินการโดยบริษัทไบโอโทรอัลของฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและเคยทดลองยามาแล้วหลายขนาน นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ การทดลองยาครั้งนี้ซึ่งมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด ๙๐ คน ได้ถูกระงับไปแล้ว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เชียร์ราลีโอนกักกันคนกว่า ๑๐๐ หลังพบเหยื่อ 'อีโบล่า' รายใหม่</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของประเทศเชียร์ราลีโอน ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า ได้ดำเนินการกักตัวคน ๑๐๙ ราย ที่ติดต่อกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส อีโบล่า เมื่อสัปดาห์ก่อน และทำให้เกิดความวิตกว่าไวรัสสมรรถนะตัวนี้จะกลับมาแพร่กระจายอีกครั้ง โดยในจำนวนนี้มี ๒๘ คนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงความเคลื่อนไหวล่าสุดของเชียร์ราลีโอนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาประกาศเมื่อ ๑๔ ม.ค. ว่า ห่วงโซ่การส่งผ่านเชื้ออีโบล่าในแอฟริกาตะวันตกทั้งหมดเท่าที่รู้จักจนถึงตอนนี้ หยุดลงทั้งหมดแล้ว หลังจากไลบีเรียได้รับการประกาศให้ปลอดเชื้ออีโบล่า ตามหลังกินี และเชียร์ราลีโอน เนื่องจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นเวลา ๔๒ วันติดต่อกัน แต่ก็เตือนด้วยว่า อาจมีเชื้อหลงเหลืออยู่ในร่างกายของผู้รอดชีวิตนานหลายเดือนอย่างไรก็ตาม หลังจาก WHO ประกาศเรื่องดังกล่าวได้เพียงวันเดียว ก็มีการเปิดเผยผลชันสูตรศพ น.ส.มาริอาตู จาลโลห์ นักศึกษาวัย ๒๒ ปี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ว่าเธอเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โดยเธออาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับคนถึง ๒๒ คนในช่วงที่เธอล้มป่วย และมีคนอย่างน้อย ๕ คนช่วยกันทำพิธีชำระล้างศพของเธอ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ทอร์นาโดถล่มสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๖ คน</p> <p>พายุทอร์นาโดที่มีกำลังลมรุนแรง เคลื่อนตัวเข้ารัฐอินเดียนาและรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐฯ แล้ว โดยทางการต้องสั่งปิดสนามบินและทางด่วน ในขณะเดียวกัน พายุได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในรัฐเทนเนสซี โดยมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๖ คน และได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เราควรรใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในร้านอาหารหรือไม่ ?</p> <p>ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่เมืองลิมิงตัน สเปนในอังกฤษออกกฎหมายห้ามลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือขณะนั่งทานอาหารอยู่ในร้าน เนื่องจากเจ้าของร้านทนไม่ไหวกับมารยาทบนโต๊ะอาหารของลูกค้าดาร์เรนเยลล์ หัวหน้าเซฟและเจ้าของร้านออราเดชบอกว่า ช่วงเวลาระหว่างการทานอาหารนั้นสำคัญ เป็นเวลาที่คนเราได้พูดคุยกันอย่างเต็มที่ เราควรให้ความสนใจต่อบทสนทนากับคนที่มาทานอาหารกับเรามากกว่ามานั่งเล่นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ ส่งข้อความ หรือคุยโทรศัพท์กับคนอื่น เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เก็บไว้ทำที่หลังก็ได้ ทั้งนี้เขาบอกว่า หากลูกค้าจะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูป ทางร้านจะไม่ว่าอะไร แต่จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโพสต์โซเชียลมีเดีย ส่งข้อความหรือคุยโทรศัพท์ เว้นแต่ว่ามีเหตุผลเพียงพอ เขาบอกด้วยว่า เขาไม่ว่าอะไร หากลูกค้าไม่พอใจกฎนี้และอยากไปทานที่ร้านอื่น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ผู้นำตุรกีช่วยเกลี้ยกล่อมไม่ให้คนคิดสั้นฆ่าตัวตาย</p> <p>ประธานาธิบดีเรเจปทาเย็บแอร์โดอัน ของตุรกี ช่วยพูดเกลี้ยกล่อมไม่ให้ชายคนหนึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตาย ด้วยการกระโดดจากสะพานในนครอิสตันบูล</p> <p>ชายคนดังกล่าวได้ปีนข้ามราวสะพานบอสฟอรัสที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย โดยขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย แต่ขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีแอร์โดอัน แล่นผ่านมาพอดี ผู้นำตุรกีพยายามชักชวนให้ชายที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้น เดินไปพบกับประธานาธิบดีแอร์โดอัน ซึ่งนั่งรออยู่ในรถและได้พูดเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าว ทั้งที่ยังติดการสนทนาทางโทรศัพท์มือถืออยู่ จากนั้นไม่นาน เจ้าหน้าที่ได้พาตัวชายผู้นี้ไปยังที่ปลอดภัยชายคนดังกล่าวคิดสั้นเพราะมีปัญหาครอบครัว โดยก่อนหน้าที่ผู้นำตุรกีจะมาถึง ตำรวจได้พยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้เขากระโดดสะพานมาร่วม ๒ ชั่วโมงแล้ว ด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี เผยกับสำนักข่าวเอพีว่า ประธานาธิบดีแอร์โดอัน ได้รับปากจะให้ความช่วยเหลือแก่ชายผู้นี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สูบล้างผ่านน้ำ ปล่อยควันเป็นโรงสี</p> <p>โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก ที่สหรัฐฯ ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการสูบยาสูบชนิดให้ควันผ่านน้ำ เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่หนึ่งมวน มันจะให้ควันได้มากกว่า ๑๒๕ เท่า นิโคติน ๒๕ เท่า และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ๑๐ เท่า</p> <p>การศึกษาเพื่อหาผลสนับสนุนความวิตกขององค์การอนามัยโลกว่า นักสูบบุหรี่อาจจะหันไปสูบล้างที่ให้ควันผ่านน้ำอย่างแบบกล่อมมอระกูนั่น ความจริงกลับปล่อยสิ่งที่เป็นพิษ ออกมายิ่งกว่าบุหรี่หลายเท่า การใช้กล่อมยาสูบชนิดให้ควันผ่านน้ำนั้น นิยมทำกันอยู่ในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง และกำลังลุกลามเป็นปัญหาขึ้นในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้การสูบด้วยกล่อมชนิดให้ควันผ่านน้ำ จะปล่อยควันให้กับผู้สูบ เมื่อเทียบกับบุหรี่หนึ่งมวน มากกว่า ๒๐ เท่า ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าการสูบยาสูบบแบบนี้ จะเป็นภัยแก่สุขภาพอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงควรจะคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิด</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ให้คนเบาหวานหัน ออกกำลังกาย</p> <p>นักการสาธารณสุขได้ชี้แนะว่า ควรจะให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ใช้การออกกำลังกายต่างยารักษา โดยออกแบบกำหนดการออกกำลังกายให้เหมาะสมเป็นรายๆไป แม้ว่า จะทราบดีว่าการออกกำลังกายช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาล ความไวของอินซูลิน ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่างก็ไม่ได้ทำเป็นประจำ ทั้งที่การออกกำลังกายสามารถ จะควบคุมผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>นักการสาธารณสุข โรมิว เมนเดซ ของโปรตุเกส ได้กล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และต้องควบคุมไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงควรจะใช้การออกกำลังกาย และแบบอย่างการกินอาหาร ที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเป็นหลัก แพทย์ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า ผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ ๒ ควรจะออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างหนักหน่วงให้ได้ ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ ๑๕๐ นาที โดยอาจจะแบ่งออกเป็น ๓ วันก็ได้ และออกกำลังกายแบบต้านความถ่วงอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีตั้งแต่ การเดินเร็ว วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>หืดทำกระจกตา เป็นทรงกรวย</p> <p>จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอเมริกันได้บอกเตือนว่า ผู้ป่วยที่เป็นหืด เป็นโรคหยุดหายใจเป็นพักๆ ในการนอน หรือเป็นเด็กที่มีปัญหาจากความเสื่อมของโครโมโซมผิดปกติ อาจจะมีโอกาสเป็นโรคตาที่เรียกว่าโรคกระจกตาโป่งพอง ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นตั้งแต่อายุน้อยการบอกเตือนในเรื่องนี้ จะช่วยให้ประชาชนรู้จักป้องกันสายตา และได้รับการดูแลอย่างทันเวลา โรคนี้ทำให้ม่านตาอ่อนแรง และกระจกตากลายเป็นรูปกรวยนักวิทยาศาสตร์พบในการศึกษาว่า ในหมู่ผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มีน้อยที่จะเกิดอาการเช่นนี้ แต่ผู้ที่ไม่ปกติเพราะโครโมโซม จะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่น ๖ เท่า.</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ห่วงไข้เลือดออกปี ๒๕๕๙ ระบาดต่อเนื่อง คาดมีผู้ป่วยมากกว่า ๑.๖ แสนคน</p> <p>ขอประชาชนร่วมมือลดจำนวนตัวยุงลาย ด้วยมาตรการ ๓ ก. คือ เก็บบ้าน เก็บขยะและเก็บน้ำ</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักกระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ๕๘๓ คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นในกลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปีร้อยละ ๓๑.๓๙ แสดงให้เห็นว่ามีภาวะระบาดในกลุ่มนักเรียนไปจนถึงวัยทำงาน จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูง ๕ อันดับแรก ได้แก่ นครปฐม ภูเก็ต พิจิตร ศรีสะเกษ และสงขลา ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูการระบาดของโรค แต่จากการวิเคราะห์และพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรคคาดว่า ปี ๒๕๕๙จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าปี ๒๕๕๘ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด เอกชน รมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการร่วมมือป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ทั้งการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดยุงตัวแก่ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเฉพาะในอำเภอที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อการระบาดสูง</p>	<p>สถานการณ์</p> <p>สัปดาห์ที่ ๑-๒ พบผู้ป่วยทั้งหมด ๓๑ ราย อัตราป่วย ๕.๖๗ ต่อแสน</p> <p>ปชก. กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ ๑๕-๑๙ ปี รองลงมาคือ อายุ ๑๐-๑๔ ปี และอายุ ๒๕-๒๙ ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ บึงนาราง วชิรบุรี และโพธิ์ประทับช้าง</p>	<p>๑)มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และที่เสี่ยงอำเภอ ติดตาม กระบวนการ ควบคุมโรคในแต่ละอำเภอ</p> <p>๒) มอบหมาย ทีมข่าว สสจ. พิจิตร ออกข่าว ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชน</p>






สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ตั้งวอร์รูมรับภัยแล้ง รายงานทุกวัน พร้อมสนับสนุนการจัดหา ไม้ให้กระทบบริการผู้ป่วย</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการรับมือภัยแล้งของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งหน่วยงานในสังกัด รับข้อมูลจากพื้นที่ วางแผนดำเนินการแก้ปัญหา โดยให้โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รายงานปัญหาที่ส่วนกลางทุกวัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่กระทบกับการจัดบริการให้ประชาชน ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศขณะนี้ มี ๑๔ จังหวัด ๗๑ อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ ทางส่วนกลางจะสนับสนุนให้การช่วยเหลือเต็มที่และให้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภัยแล้ง เฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลในสังกัด วางแผนสำรองน้ำให้เพียงพอ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่จัดหาและสนับสนุนน้ำประปา แจกปริมาณการใช้แต่ละวันให้ทราบ เพื่อให้สำรองน้ำสำหรับโรงพยาบาล พร้อมกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมาตรการประหยัดน้ำสำหรับในระยะยาว ให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยแล้งซักถาม สืบหาแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง วางแผนขุดเจาะ น้ำบาดาล นำมาปรับปรุงให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการนำมาใช้เพื่อบริการผู้ป่วย ทั้งในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องทันตกรรม ห้องคลอด รวมทั้งการซักล้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย โดยปริมาณการใช้น้ำของโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงพยาบาล จำนวนผู้มารับบริการ</p>	-	-
ประเทศ	<p>คร.เร่งรัดมาตรการควบคุมโรคเรื้อนในต่างด้าว</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การค้นหาและให้การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าวตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในประชากรต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๔๑-๒๕๕๗ สามารถค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนจากประชากรต่างด้าวได้ ๔๗๕ ราย ดังนี้ เมียนมา ๔๔๕ ราย, กัมพูชา ๑๒ ราย, ลาว ๙ ราย, อินเดีย ๕ ราย, จีน ๓ ราย และมาลี ๑ ราย ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อนชาวต่างด้าวในประเทศไทย ในปี ๒๕๕๗ พบผู้ป่วยต่างด้าว แยกเป็นภาคเหนือ ๓๗ ราย, ภาคกลาง ๗ ราย และภาคใต้ ๒ ราย สำหรับการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อนในกลุ่มประชากรต่างด้าว ซึ่งมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเรื้อนทั้งในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและพื้นที่ชายแดน ดังนี้ ๑.ตรวจสอบสุขภาพก่อนออกใบอนุญาตทำงาน รวมถึงจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคลินิกเอกชน โดยใช้ต้นแบบระบบเฝ้าระวังในประชากรต่างชาติพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก และ ๒.จัดทำแบบคัดกรองโรคเรื้อน ๕ ภาษาได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว กะเหรี่ยง และยาวิ สำหรับใช้ใน โรงพยาบาลและสถานประกอบการ ในการคัดกรองผู้มีอาการสงสัยหรือมีโรคผิวหนังเรื้อรัง เพื่อลดปัญหาการสื่อสาร ในการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวของสถานบริการสาธารณสุข</p>	-	-




สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ตรวจคลินิกความงาม เมืองขอนแก่น ผู้ให้บริการไม่มีใบวิชาชีพ</p> <p>นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล เกษักรเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๔ ร่วมกัน เข้าตรวจสอบที่ โชลยัง คลินิกเวชกรรม เลขที่ ๕๙๘/๔ ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นเมื่อเข้าไปถึงพบว่า ในคลินิกไม่มีแพทย์ มีเพียงรูปแพทย์หญิงรายหนึ่งติดอยู่ข้างฝาผนังหน้าห้องตรวจ และพบลูกจ้างประจำคลินิก ๒ คน ลูกค้ายี่สิบสามรายมารับบริการบริการเลเซอร์อีก ๑ ราย นอกจากนี้ ยังพบห้องตรวจแยกเป็น ๔ ห้อง แต่ละห้องไม่มีชื่อแพทย์ประจำแต่อย่างใด จากนั้นได้ตรวจสอบใบอนุญาตการเปิดคลินิก พบว่าเป็นการจดทะเบียนในนาม บริษัท ดีพีเอสคอสเมติกแอนด์ จำกัด ซึ่งมีประชาชนผู้มาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ ร้องเรียนไปยังศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ว่า ดีดีเอส คลินิก ขอนแก่น นั้น ผู้ที่ทำการรักษาไม่ตรงกับผู้ที่มิใบประกอบวิชาชีพที่ติดอยู่หน้าห้องตรวจ แต่ผู้ให้บริการอ้างตัวเป็นแพทย์ และแสดงตัวเป็นหมอ ซึ่งเป็นการโฆษณาเกินจริง เมื่อกระทรวงฯ รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคแล้ว จึงส่งเรื่องมายัง สสจ.ขอนแก่น ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจากการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบหลายครั้ง พบว่าเป็นจริง เพราะแพทย์ที่มีชื่อติดอยู่หน้าห้องตรวจไม่มีตัวตนในคลินิกดังกล่าว ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บริการลูกค้าก็เป็นเพียงพนักงานหญิงและชาย ๒ คนเท่านั้น ทั้งยังทำหน้าที่จ่ายยา และอาหารเสริมต่างๆ ให้ลูกค้าด้วย จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นในครั้งนี้</p>	-	-
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คบสอ.วชิรбарมี</p> <p>๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)วชิรбарมี เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและหัวใจ เขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ คบสอ.วชิรбарมี และภาคีเครือข่าย อสม. ผู้นำชุมชนร่วมให้ข้อมูลการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย พร้อมทั้งดูระบบข้อมูลและแผนงานการดำเนินงานของ คบสอ.</p>    <p><small>18 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)วชิรбарมี เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและหัวใจ เขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ คบสอ.วชิรбарมี และภาคีเครือข่าย อสม. ผู้นำชุมชนร่วมให้ข้อมูลการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย พร้อมทั้งดูระบบข้อมูลและแผนงานการดำเนินงานของ คบสอ.</small></p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชน ” ยา ترامาดอล ” ภัยร้าย ต้องระวัง นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ออกมาเตือนประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ให้ระวังการใช้ ” ยา ترامาดอล ” ในทางที่ผิด โดยจังหวัดพิจิตร จึงได้มีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน ไม่ให้มีการกระจายยา ” ترامาดอล ” รวมถึง ยาชนิดอื่นๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านขายยาเพื่อให้เกิดภูมิรู้ ภูมิธรรม ปลุกฝังให้ผู้ประกอบการ มีความรับผิดชอบต่องสังคม ส่วนรวม โดยไม่มุ่งผลทางธุรกิจอย่างเดียว พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ประกอบการร้านขายยา ปีละ ๒ รอบ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กำหนด โดยเฉพาะการจำหน่ายยา ” ترامาดอล ” ต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น และห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี และห้ามจำหน่ายเกิน ๒๐ เม็ดหรือแคปซูลต่อรายต่อครั้ง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการทำบัญชีการซื้อและการขายยาในร้านขายยา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย ของประชาชน และหากท่านใดพบความเห็นความผิดปกติของร้านขายยาตามที่กล่าวมาข้างต้น แจ้งสายด่วน ออย.๑๕๕๖ หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ได้ทันที</p>  <p> <input type="radio"/> ชอบ <input checked="" type="radio"/> ทรบ <input type="radio"/> ชอบบ <input type="radio"/> ลงนิต <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <i>sv 1/1</i> <input checked="" type="radio"/> ประสาน..... (นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 25 ม.ค. 2559 </p>	-	-

